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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  

ครั้งที่ ๔ 
วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภา 
 2. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภา 

3. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
4. นายวีระ งึดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
5. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
6. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
7. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายสมบูรณ์  ถาวรสาล ี ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
9. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10.นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
11. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
12. นายสวัสดิ ์ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
13. นายทวี  พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
14. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
15. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑6. นางกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑7. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑8. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
๑9. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
20. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
21  นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
2๒. นางอ่วง  โสภิพันธ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
23. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
2. นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
3. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
4. นายพิชัย สุทธิประภา             ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๒. นายบุญจันทร์  โพธิ์ไพร   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๓. นายประสิทธิ์  หมั่นสนาม   ต าแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 4. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 5. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 6. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 7. นางธันย์ชนก  บุตรโต    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  8. นางประภัทรสิริ แสนบุดดี   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 10. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคน 
 เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายนครรัชต์  สิงหะนาม ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ๒.๑ รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๒.๒ รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓  
    มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม            ไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอใหม่                        
ประธาน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ 

๑๔ (เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามท่ีได้ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้นเนื่องจากมีความจ าเป็นทีจะโอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ และโครงการในหมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์อปพร. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน AC ถนนภายใน 
อบต.หินโคน โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ โครงการปรับปรุง
อาคารช่าง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าว 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครัง้ที่ 
๑๔ ที่เสนอไปพร้อมกับญัตต ิตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๔ แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือไม่ 

นายไพมณี บรรทุปา อยากเรียนถามเรื่องการโอนงบประมาณในครั้งนี้อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจง ในหลายๆ 
โครงการระบุไว้ว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้การโอนเงินครั้งนี้ขอซื้อครุภัณฑ์หลายอย่างจึงมี
ความสงสัยการที่ฝ่ายบริหารไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แสดงว่าไม่มีในข้อบัญญัติในการใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลของเราอยากให้ปลัดฯ อธิบายระเบียบข้อบังคับ
ในการโอนครั้งนี้สามารถท าได้แค่ไหนการขอโอนเงินครั้งนี้น าเงินจากส่วนไหนยอดขอโอน
เป็นเงินกี่บาท การขอซื้อทีวีในหน้า๒/54 และ หน้า 4/54 เป็นการขอโอนเพิ่มถึงสองครั้ง
ไม่ทราบว่าทีวีเครื่องนี้จะน าไปใช้ในส่วนไหน เครื่องปรับอากาศ หน้า 14/54 ระบุว่างาน
ระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษาแต่เป็นครุภัณฑ์ส านักงานอยากทราบว่าจะน าไปติดตั้งที่ไหน
การซื้อทีวีติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นนี้ไม่ต้องท าแผนไม่มีในข้อบัญญัติสามารถจัดซื้อได้ใช่
ไหม 

ปลัด อบต. ชี้แจงเรื่องการโอนเงินประมาณในครั้งนี้ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และ
ระเบียบให้ทราบและท่าน ส.อบต.ไพมณีฯ ได้สอบถามมานั้น สามารถด าเนินการได้ในการ
จัดหาครุภัณฑ์และสิงก่อสร้างที่ไม่ใช่ในด้านการบริการชุมชนและสังคมไม่สามารถใช้เงิน
สะสมได้เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณกองต่างๆ จึงได้มีการตรวจสอบงบประมาณว่ามี
งบประมาณส่วนไหนเหลือบ้างซึ่งในการขอโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการขอ
ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็อยู่ในส านักงานงบประมาณท่ีใช้โอนก็เป็น
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ดูที่ตาราง
การโอนงบประมาณ ให้ดูที่บัญชีขอโอนฯ เงินมาจากไหนจะเป็นเครื่องหมายลบ รายการที่
ตั้งขึ้นใหม่จะเป็นเครื่องหมายบวก 

นางสาวประภัทรสิริ แสนบุดดี ตามท่ีท่าน ส.อบต.ไพมณีฯ ถามว่าทีวีจะเอาไว้ที่ไหนขอเรียนให้ทราบว่าทีวีจะ
เอาไว้ที่ห้องประชุมแห่งนี้ ส่วนเครื่องปรับอากาศ อยู่ในงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษาจะเอาไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินโคน ก่อน ส่วนในปีต่อไปก็จะพิจารณา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านโคกะสะอาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโคนต่อไป ซึ่งเงิน
งบประมาณท่ีขอโอนเก็บจากส่วนที่เหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งในข้อบัญญัติ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เราไม่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เลย 

นายสมร ประสพสุข อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารว่าเงินงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ และน ามาใช้จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ถ้าหากสมาชิกได้ดูก็จะมีความเข้าใจคงจะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้แต่
อยากจะให้มองเห็นความส าคัญความเดือดร้อนจ าเป็นของพ่ีน้องประชาชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน 
อย่างเช่นพี่น้องหมู่ ๔ ก็ได้รับความเดือดร้อนมากๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาที่ทั่วถึงจึงอยากฝากผู้บริหารไว้ 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส มีความสงสัยเรื่องท าโครงการท าอย่างไรถึงจะถูกต้องก็เลยไม่ได้โครงการกับเขาอยากให้
เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงอย่างเช่นเคยเสนอโครงการท่อระบายน้ าจากบ้านนายสม พิเศษ ได้เพียง
ครั้งเดียวแล้วก็ตกไปแล้ว 

นายก ชี้แจงการเสนอโครงการให้ ส.อบต.ช่วยดูตั้งแต่มีการจัดท าแผนอาจจะคิดว่าเสนอมาแล้วจะ
ได้ทั้งหมด 

นายยงยุทธ ภมรพืช มีเรื่องจะฝากเรียนท่านนายกให้พิจารณาขยายคลองส่งน้ าพลังไฟฟ้าออกไปทางทิศเหนือ
ข้ามถนนชาวบ้านล าบากเพราะว่าไม่มีน้ า 

นายก  ช่วงท าแผนพัฒนาในปีหน้าให้เสนอเข้ามาถ้ามีการจ่ายขาดเงินสะสมน่าจะได้ด าเนินการ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง  ๒ เสียง 
ประธาน ๓.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เสนอโดย

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามที่ได้ประกาศใช้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ได้มีการอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๔ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
จ านวน ๔ โครงการ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑.โครงการก่อสร้างศูนย์อปพร.ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร พื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน(๐๐๓๑๒) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ หน้า ๑ ล าดับที่ ๑ จ านวนงบประมาณ ๖๘๓,๐๐๐ 
บาท 

๒.โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน AC ถนนภายในอบต.หินโคน ต าบลหินโคน 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒,๕๖๕ ตารางเมตร หนา ๐.๐๓ 
เมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน
(๐๐๓๑๒) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ หน้า ๓ 
ล าดับที่ ๓ จ านวนงบประมาณ ๔๕๒,๘๐๐ บาท 

๓.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหินโคน 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร ระยะห่าง ๓.๐๐ เมตร 
จ านวน ๔๓.๐๐ ต้น ประตูแผงตาข่ายถักโครงเคร่าเหล็ก ๑”x2” ขนาดกว้าง ๗ เมตร 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน
(๐๐๓๑๒) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๔๓ 
ล าดับที่ ๕๗ จ านวนงบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท 

๔.โครงการปรับปรุงอาคารช่าง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ต าบลหินโคน 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน(๐๐๓๑๒) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ หน้า ๔ ล าดับที่ ๔ จ านวนงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ 
บาท 

        ตามข้อ ๕๙ วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๘ แล้ว ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  

ประธาน มีผู้ใดจะเสนออะไรหรือไม่ 

นางอ่วง โสภิพันธ์ ได้เคยมาแจ้งโคมไฟส่องสว่างดับแต่ยังไม่มีช่างไปซ่อมเม่ือก่อนไม่มีช่างไฟฟ้าต้องรอให้ไฟดับ
หลายๆ จุดถึงจะไปซ่อมให้แต่ตอนนี้เราจ้างช่างไฟมาแล้วก็ยังดับเหมือนเดิม 

นายสุพจน์ ขีรัมย์   เมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดอบรมและช่างไฟลาจึงยังไม่ได้ออกไปซ่อมในสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มออกซ่อม
ทั้งหมด 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารที่กันเงินไว้พอจะซ่อมแซมเต็นท์ได้หรือไม่ซ่อม
เหล็กจะประมูลได้หรือไม่ 

นายก ก าลังพิจารณาอยู่ว่าถ้าซ่อมจะลดขนาดลงจากสามห้องเหลือสองห้องปัญหาที่เกิดคือ
ชาวบ้านยืมไปแล้วน ามาส่งมันขาดจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ประธาน สั่งปิดการประชุม 

 เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

                                      (ลงชื่อ) ส.ต.ท. สมโภชน์  จนัทร์ดอน   บันทึก 

             (สมโภชน์ จันทร์ดอน) 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                        เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

 (ลงชื่อ)    พิชัย  สุทธิประภา  ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)      นครรัชน์  สิงหะนาม      ด าเนินการประชุม 

           (นายพิชัย  สุทธิประภา)                                    (นายนครรัชน์  สิงหะนาม) 

 (ลงชื่อ)    บุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ   กรรมการ            รองประธานสภา อบต.หินโคน 

          (นายบุญเพ็ง   เปล่งสันเที๊ยะ) 

 (ลงชื่อ)     ยงยุทธ  ภมรพืช         กรรมการ 

           (นายยงยุทธ  ภมรพืข) 

 

 
 
  
 


